

# งานวันครอบครัวเรยีนาและเดินการกุศล ฉลองครบ รอบ 85 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย



งานวันครอบครัวเรยีนาและเดินการกุศล ฉลองครบรอบ 85 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีกำหนดจัดงานวันครอบครัวเรยีนาฯ ขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2561 เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งและผู้มีพระคุณต่อโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนคณะครูและผู้บริหารของโรงเรียน ร่วมมรณงค์ให้ออกมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ในโอกาสนี้ จะได้จัดกิจกรรมเดินการกุศลขึ้น เพื่อหาเงินสมทบทุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และกองทุนสวัสดิการครูปัจจุบันและครูเกษียณอายุของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมีการจำหน่ายบัตรงานครอบครัวเรยีนาฯ ในราคาบัตรละ 500 บาท สามารถนำทางบัตรมาแลกอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มได้ฟรี อีกทั้งยังมีการจัดทำเสื้อเดินการกุศล 85 ปี เรยีนาเชลีวิทยาลัย Gentleness and Humility จำหน่าย สมทบทุนโครงการ ในราคาตัวละ 250 บาท ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและซื้อเสื้อเดินการกุศลได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และที่บริเวณหน่วยงานในวันที่ 28 มกราคม นี้ ทั้งนี้ผู้ที่ไม่ได้ซื้อบัตร ก็สามารถเข้าร่วมเดินการกุศลเพื่อสุขภาพได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่จะต้องซื้ออาหารและเครื่องดื่มภายในงานรับประทานเองโดยใช้คูปองแทนเงินสด

สำหรับเส้นทางเดินการกุศลในครั้งนี้ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00 จะมีพิธีเปิดงานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณปะหลั่มพิธีภายในโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในเวลา 06.30 น. แล้วเริ่มออกเดินเลี้ยวซ้ายออกจากประตูโรงเรียนไปตามถนนเจริญประเทศ แล้วเลี้ยวซ้ายผ่านพุทธสถาน และวัดอุปคุต เข้าสู่ถนนช้างคลาน ผ่านไนท์บาร์ซ่า ไปเลี้ยวซ้ายบริเวณโรงแรมดิเอ็มเพรส แล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้งกลับเข้าสู่ถนนเจริญประเทศ ผ่านโบสถ์พระหฤทัย แล้วกลับเข้าสู่โรงเรียน รวมระยะทาง 3.7 กิโลเมตร โดยภายในงานจะมีการแสดงภาคสนามของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีการออกบูทจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึกของโรงเรียน ชุมเกมส์ และמצฉาพาโชคให้เข้าร่วมลุ้นรางวัลก่อนกลับบ้านด้วย

นอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาแล้ว ยังมีการออกบูทจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น “เธียร” ได้แก่ สมุดที่ระลึก และต้นไม้เพื่อหารายได้สมทบทุนในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน และมี

กิจกรรมพิเศษคือ การจัดจำหน่ายเสื้อ “Our Friendship Will Never End” ราคา 200 บาท โดยมี 4 สีให้เลือก ได้แก่ สีน้ำเงิน สีเหลือง สีชมพู และสีเขียว เพื่อหารายได้ช่วยเพื่อนร่วมรุ่นชื่อ “มายด์” ที่ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาเป็นเวลานานถึง 6 ปี โดยมีคุณยายดูแลเพียงลำพัง และขณะนี้ทางตัวแทนรุ่นได้สร้างเพจชื่อว่า “Mine in Mind” ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง